

Số: 249 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 10 năm 2018
tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp Công dân thường kỳ tháng 10/2018 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Hội nghị đã tiếp nhận tổng số 52 vụ việc với 108 Công dân đến từ 06 địa phương trong tỉnh, cụ thể: Hạ Long 19 vụ, 24 người; Uông Bí: 05 vụ, 24 người; Cẩm Phả: 09 vụ, 12 người; Móng Cái 05 vụ, 11 người; Đông Triều 04 vụ, 04 người; Vân Đồn 05 vụ, 25 người; Quảng Yên 01 vụ, 01 người; Hải Hà: 02 vụ, 06 người; Ba Chẽ: 01 vụ; 01 người.

Trong đó có 06 đoàn đông người:

1. Vụ việc của 36 hộ dân khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, kiến nghị liên quan đến bồi thường, GPMB dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Bắc Ninh: 20 người.

2. Vụ việc của ông Phạm Văn Viên, thôn 9, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, cùng đại diện các hộ dân tại thôn 3, 8, 9 xã Quảng Long và thôn 6, xã Quảng Phong, phản ánh về việc quy hoạch, xây dựng bãi tập kết và xử lý rác thải gần kề với "Khu du lịch đồi chè": 05 người.

3. Vụ việc của 35 hộ dân từ khu 2 đến khu 5, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, đề nghị giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền thuê nhà và hỗ trợ di chuyển các hộ dân khi phải di dời khẩn cấp tại phường Cao Xanh: 06 người.

4. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Thanh, cùng một số hộ dân tại tổ 2, khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, kiến nghị về việc chậm cấp đất tái định cư cho 27 hộ dân tại Dự án khu Nam Cảng, thị trấn Cái Rồng: 06 người.

5. Vụ việc của ông Nguyễn Phú Thuế cùng một số hộ dân khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, kiến nghị liên quan đến việc thu hồi đất GPMB khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái: 05 người.

6. Vụ việc của ông Đặng Văn Cường, cùng đại diện các hộ dân xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, kiến nghị liên quan đến việc bố trí đất tái định cư khi thực hiện dự án Cảng Hàng Không Quảng Ninh: 16 người.

I. Tổng số vụ việc đã tiếp trong ngày: 23 vụ việc

Hội đồng Tiếp Công dân Tỉnh đã tiếp và có ý kiến chỉ đạo đối với 04 vụ việc; Ban Tiếp Công dân tỉnh tiếp: 16 vụ việc; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp: 02 vụ việc; Thanh tra tỉnh tiếp: 01 vụ việc, cụ thể:

Thành phố Hạ Long

1/ Vụ việc của bà Nguyễn Thị Lý, tổ 17, khu 1, phường Hồng Gai, Hạ Long, đề nghị xem xét, giải quyết việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình bà liên quan đến việc gia đình bà bị thu hồi nhà ở để xây dựng bệnh viện ViMec, vì hiện nay gia đình bà không còn nhà ở, đất ở nào khác.

Tiếp nhận đơn, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long trong ngày để xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong tháng 10/2018.

2/ Vụ việc của ông Phạm Thế Hòa, tổ 11, khu 4, phường Giếng Đáy, Hạ Long, kiến nghị về việc áp đơn giá thấp liên quan đến việc phê duyệt phương án bồi thường hộ gia đình thuộc Tiêu dự án đường sắt Hạ Long - Cái Lân.

Tiếp nhận đơn, giao UBND thành phố Hạ Long rà soát, kiểm tra lại, giải quyết theo thẩm quyền.

3/ Vụ việc của Trần Văn Hùng, Trần Văn Mạnh, số nhà 114, tổ 1 khu 2 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp Hạ Long, khiếu nại về việc thu hồi hủy bỏ GCNQSDĐ và khôi phục điều chỉnh trả lại nguyên trạng quyền sử dụng đất.

Vụ việc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trả lời Công dân tại Văn bản số 5991/TNMT-QHKH ngày 05/10/2018.

Nội dung khiếu nại về việc 2 ông cho rằng diện tích đất đã thu hồi, bồi thường cho hộ ông Phạm Hùng Cường là của gia đình ông quản lý, sử dụng từ năm 1987 đến nay. Đây là trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất. Ban Tiếp Công dân tỉnh đã hướng dẫn công dân về làm đơn, gửi UBND thành phố Hạ Long để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

4/ Vụ việc của 35 hộ dân từ khu 2 đến khu 5, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, đề nghị giải quyết tiền thuê nhà cho những hộ dân đã di dời khẩn cấp do bị sập đổ tại phường Cao Xanh.

Hội đồng hướng dẫn Công dân tiếp tục tập hợp hồ sơ đến UBND thành phố Hạ Long để được giải quyết sớm.

5/ Vụ việc của ông Tạ Tấn Bất, tổ 4, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, khiếu nại và tố cáo một số cán bộ đảng viên của UBND phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.

Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hạ Long. Ban Tiếp Công dân tỉnh hướng dẫn Công dân đến UBND thành phố kiến nghị để được giải quyết theo thẩm quyền.

6/ Vụ việc của bà Dương Thị Lâm, tổ 11, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, đề nghị đền bù đủ 10,7m đất và 135 triệu tiền quỹ đất.

Tiếp nhận đơn và chuyển đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động và phối hợp với UBND thành phố Hạ Long giải quyết dứt điểm vụ việc.